



บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ สร้างจิตสำนึกความเป็นไทย

บันทึกความร่วมมือฉบับนี้ จัดทำขึ้น ณ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
ระหว่าง

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ความมั่นคงของประเทศมีความเจริญรุ่งเรืองได้ เนื่องจากประชาชนทุกช่วงวัยเข้าใจในรากฐานวัฒนธรรมไทย และภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติ มีจิตสำนึกรักความเป็นไทย มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและหลักคิดที่ถูกต้อง ต่อชาติบ้านเมืองและสถาบันสำคัญของชาติ เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. ส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัย เข้าใจและภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติไทย มีรากฐานจิตสำนึกรักความเป็นไทย มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และหลักคิดที่ถูกต้องต่อชาติบ้านเมืองและสถาบันสำคัญของชาติ เป็นพลเมืองที่ดี

๒. กำหนดคุณลักษณะของผู้สมัครเข้ารับราชการ เพื่อให้ได้ข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน มีจิตสำนึก รักและภูมิใจในความเป็นไทย มีจิตอาสา คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาข้าราชการ ปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม

๓. ส่งเสริมให้ข้าราชการบรรจุใหม่ และข้าราชการ บุคลากร ทุกระดับ ทุกประเภท เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดีของแผ่นดิน มีจิตสำนึก จิตอาสา คุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม ประพฤติตนเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท และสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับการดำเนินชีวิต และการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ทุกฝ่ายที่ร่วมทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ จะได้จัดทำแนวทางปฏิบัติของแต่ละฝ่าย รวมถึงบูรณาการความร่วมมือในการจัดทำแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย และการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ของชาติ ให้เป็นคนที่มีความรักชาติ ภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติไทย และยึดมั่นสถาบันสำคัญของชาติ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้อาจมีการเพิ่มเติมปรับปรุงแก้ไขหรือขยายความร่วมมือได้ตามความเหมาะสม โดยความเห็นชอบของทุกฝ่าย และทำเป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพิ่มเติมแนบท้ายโดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงฉบับนี้

ลงชื่อ

(นายอนุทิน ชาญวีรกูล)

รองนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ลงชื่อ พลตำรวจเอก

(เพิ่มพูน ชิดชอบ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ลงชื่อ

(นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

ลงชื่อ

(นางสาวศุภมาส อิศรภักดี)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม